

เมนูอาหารสัตว์ หลังจากได้รับมอบโคเนื้อ โครงการโคบาลบูรพา

การจัดการอาหารแม่พันธุ์โคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา หลังจากที่ได้รับมอบโคมาแล้ว เกษตรกรจะประสบกับปัญหา เรื่องการสูญเสียน้ำหนัก ความเครียด และการเจ็บป่วยของโคที่ได้รับการส่งมอบ สาเหตุหลักที่พบจะเป็นเรื่องของการจัดการอาหารที่ไม่ถูกต้อง การขาดแคลนหญ้าสดที่มีคุณภาพ จึงขอแนะนำการนำ อาหารหยাব เป็นพืชที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้กินแทนหญ้า การทำอาหารข้นใช้เอง โดยใช้วัตถุดิบที่ราคาถูกในท้องถิ่น และเมนูอาหารโคเนื้อ ดังนี้

เมนูอาหารหยাবท้องถิ่น

พืชอาหารสัตว์ท้องถิ่น เช่น หญ้าไทร (หรือหญ้าไซ หรือหญ้าคบบาง) หญ้าข้าวนก (หรือหญ้านกเขา หรือหญ้าปล้องนก หรือหญ้ากับแกหรือหญ้ากับแก) หญ้าขน และหญ้าแพรก (หรือหญ้าแฝด หรือหญ้าเป็ด) เป็นต้น พืชดังกล่าวมักมีคุณภาพต่ำ (มีโปรตีน 3-5 % โดยน้ำหนักแห้ง) ดังนั้นจึงควรให้อาหารข้นเสริมให้สัตว์กิน และหาแร่ธาตุก้อนมาเสริมให้สัตว์กินตลอดเวลาด้วย เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สมบูรณ์โดยเร็ว ตามตัวอย่างเมนูอาหารสัตว์ให้เกษตรกรเลือก ดังตาราง

เมนูที่ ๑ พืชท้องถิ่น + อาหารข้น (สำหรับโคที่สูญเสียน้ำหนักตัวเฉลี่ย ๒๐-๒๕ กก.และให้มีการฟื้นฟูกลับคืนสภาพเดิมภายใน ๓๐ วัน)

ชนิดสัตว์	ปริมาณอาหารที่ให้	
	หญ้าสดหรือพืชท้องถิ่น	อาหารข้น
โคพ่อแม่พันธุ์	ให้กินเต็มที่ ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของน้ำหนักตัว	อาหารสำเร็จรูปโปรตีน ๑๔ % ในอัตราร้อยละ ๑ ของน้ำหนักตัว

หมายเหตุ : พืชท้องถิ่น ได้แก่ หญ้าไทร หญ้าข้าวนก หญ้าขน หญ้าแพรก เป็นต้น

เมนูที่ ๒ ฟางข้าว + อาหารข้น (สำหรับโคที่สูญเสียน้ำหนักตัวเฉลี่ย ๒๐-๒๕ กก.และให้มีการฟื้นฟูกลับคืนสภาพเดิมภายใน ๓๐ วัน)

ชนิดสัตว์	ปริมาณอาหารที่ให้	
	ฟางข้าว	อาหารข้น
โคพ่อแม่พันธุ์	ให้กินเต็มที่	อาหารสำเร็จรูปโปรตีน ๑๔ % ในอัตรา ร้อยละ ๑ ของน้ำหนักตัว

หมายเหตุ : การนำฟางข้าวมาทำฟางหมักยูเรีย จะช่วยเพิ่มการกินได้และการย่อยได้ สามารถปรับลดการใช้อาหารข้นลงได้อีก วิธีการทำฟางหมักยูเรีย สอบถามเจ้าหน้าที่นักวิชาการสัตว์บาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว โทร๐๓ ๗๒๔ ๗๘๔๔

เมนูที่ ๓ ฟางข้าว + ใบกระถิน + อาหารข้น (สำหรับโคที่สูญเสียน้ำหนักตัวเฉลี่ย ๒๐-๒๕ กก.และให้มีการฟื้นฟูกลับคืนสภาพเดิมภายใน ๓๐ วัน)

ชนิดสัตว์	ปริมาณอาหารที่ให้		
	ฟางข้าว	ใบกระถินแห้ง	อาหารข้น
โคพ่อแม่พันธุ์	ให้กินเต็มที่	ให้กินประมาณวันละ ๒ กิโลกรัม/ตัว	อาหารสำเร็จรูปโปรตีน ๑๔ % ในอัตราร้อยละ ๑ ของน้ำหนักตัว

หมายเหตุ : ฟางข้าวมีโปรตีนต่ำมาก แนะนำให้เสริมด้วยใบพืชตระกูลถั่ว เช่นใบกระถิน แต่ควรนำมาตากแห้ง เพื่อลดปริมาณสารพิษในใบพืชก่อน

หาก ต้องการความรู้ด้านอาหารโค-กระบือ ใหัรวมกลุ่ม และติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว โดยตรง โทร 037-247844

เอกสารสร้างการรับรู้ โครงการโคบาลบูรพา
วันที่ ๙,๑๐,๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗-๒๕๘๐๓๙